



จดหมายข่าวฉบับพิเศษ

การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 11

ก้าวสู่ทศวรรษที่สองของนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย

ฉบับที่ 4



บันได 3 ชั้น แก้ปัญหาสุรา
นายชุนแผน นิ่มแก้ว

‘ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องจับมือประสานใจ ต้องรักและเห็นคุณค่าในตนเอง เพราะร่างกายนี้มีคุณ เราต้องสร้างให้มีค่า ลด ละ เลิกการดื่มสุรา ร่วมกันแก้ไขปัญหา เหล้าเบียร์ ด้วยบันได 3 ชั้น หากเราช่วยด้วยช่วยกัน ฝันจะเป็นจริง’

“หนึ่งสมองสองมือที่มุ่งมั่น เยาวชนร่วม กันแก้ไขลดละเลิกด้วยหัวใจมีวินัย เยาวชนไทย ร่วมแก้ไขปัญหาเหล้าเบียร์”

วันนี้โลกกำลังขาดคนมีคุณธรรม ในจิตใจก็มีต่างไปจากใจจริง ซึ่งทุกศาสนาในสังคมไทยสอนให้มนุษย์ทุกคนดำรงตนบนหนทางแห่งความดี หลีกหนีความชั่ว เกรงกลัวต่อบาป เช่น การละเว้นจากการดื่มสุราเพราะเป็นตัวนำพาไปสู่หนทางแห่งความตาย และก่อปัญหามากมาย ครอบครัวต้องเข้าใจ มีปัญหาการเงิน ไม่หมดสิ้น บางรายต้องกู้หนี้ยืมสิน ก่อปัญหาต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต ทำให้ขาดสติในการดำเนินชีวิต มีสิทธิ์เกิดอุบัติเหตุกลายเป็นผู้พิการ หรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควร มีการล่องละเมิดทางเพศ ช่มชู้ ฆ่า ซึ่งมีข่าวให้เห็นทุกวัน ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่า 79% ของผู้ก่อเหตุมีการดื่มสุราร่วมด้วยเสมอ ดังนั้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงนำไปสู่ปัญหาระดับชาติ

ดังนั้นทางแก้ปัญหาก็ขอแนะนำแนวทางของ สสส. มาปรับใช้ โดยเปรียบเสมือนบันได 3 ชั้น คือ 1. การลด ละ เลิก องค์การอนามัยโลกระบุว่าหากลดได้จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ 90 % เริ่มสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ไม่โทษหากกลับไปดื่มอีก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และคำนึงถึงโทษของการดื่มสุรา บันไดขั้นที่ 2 คือการมีจิตอาสา





เป็นกระบอกเสียงในการรณรงค์ ที่จะทำให้นักดื่มเกิดความตระหนักในจิตใจและนำไปสู่การแก้ไขปัญหการดื่มสุราของเยาวชน และบันไดขั้นที่ 3 คือการปลูกจิตสำนึก เพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันมีนักดื่มหน้าใหม่เป็นเยาวชนจำนวนมาก และต่อให้มีรณรงค์มากเพียงใด แต่ในจิตใจยังไม่อยากลด ละ เลิกก็ไร้ประโยชน์ โทษจากสุราก็ยังเคลื่อนไหว

ขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องจับมือประสานใจ ต้องรักและเห็นคุณค่าในตนเอง เพราะร่างกายนี้มีคุณค่า เราต้องสร้างให้มีค่า ลด ละ เลิกการดื่มสุรา ร่วมกันแก้ไขปัญหาล้ำเหยียร์ ด้วยบันได 3 ขั้น เชื่อว่าหากร่วมด้วยช่วยกัน มั่นใจว่าความฝันนี้จะสามารถเป็นจริงได้อย่างแน่นอน หนึ่งสมองสองมือที่มุ่งมั่น เยาวชนร่วมกันแก้ไขลดละเลิกด้วยหัวใจมีวินัย เยาวชนไทยร่วมแก้ไขปัญหาล้ำเหยียร์

ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ครอบครัวไม่สมบูรณ์ เคยเป็นคนดื่มแอลกอฮอล์ และเข้าสู่การยาเสพติดเพราะอยากรู้ อยากลอง และต้องการการยอมรับจากเพื่อนฝูง แต่วันที่เสพและเดินออกจากห้องน้ำก็กลับคิดว่าถ้าวันนั้นมีตำรวจรออยู่หน้าห้องน้ำแล้วโดนจับจะต้องติดคุกก็ปี สูดท้ายก็คิดได้ที่ผ่านมาได้รับรู้ถึงโทษของการดื่มแอลกอฮอล์ และไม่โทษที่เราเกิดมาครอบครัวไม่สมบูรณ์ เพราะในความไม่สมบูรณ์นี้ยังมอบพรสวรรค์ในการพูดมาด้วย และเมื่อเห็นหัวข้อในการประกวดสุนทรพจน์น่าสนใจคือ “อนาคตชาติไทยกับการควบคุมเหล้า เบียร์” จึงสมัครมาร่วม และศึกษาหาข้อมูลประกอบการทำข้อมูลเพื่อพูดสุนทรพจน์ ยิ่งทำให้รู้และเข้าใจถึงโทษของเหล้า เบียร์มากขึ้น เด็กอายุ 10 - 12 ปี ก็เข้าถึงและดื่มเหล้า เบียร์ได้

ดังนั้นการแก้ไขปัญหามาเน้นที่ตัวเด็กและเยาวชนอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุที่แท้จริง

โดยเฉพาะคนมีอำนาจที่สามารถผลักดันได้เร็วขึ้น ควรให้ความสำคัญกับเยาวชน และส่งเสริมในทางที่ดี อย่างเช่นระบบการศึกษาไทยวันนี้ตนมองว่าก็ดี แต่ยังมีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ เช่น ครูมองว่าเด็กที่เรียนไม่เก่ง คือ คนที่ไม่มีอะไรเก่งเลย ทั้งที่ความจริงบางคนเรียนไม่เก่ง แต่มีความสามารถด้านอื่นแทน นี่เป็นจุดที่ทำให้เยาวชนไม่มีความมั่นใจในตนเอง ตนมีเพื่อนที่เรียนหนังสือไม่เก่ง แต่มีความสามารถในการซ่อมไฟฟ้ามาก ในขณะที่ตนมีความสามารถในการพูด แต่ไม่สามารถซ่อมไฟฟ้าได้เลย





ยึดศีล 5 - รัฐเอจจริง เยาวชนรู้กัน ลด ละ เลิก คืนความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว หนุนชาติก้าวหน้า

น.ส.ผ่องใส กาวี

นักศึกษาปี 1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



**“ครอบครัวมีความสำคัญมาก พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
อย่าให้เหล้าเบียร์มาทำลายความมั่นคงของครอบครัว สอนลูกไม่ให้มีค่านิยมที่ผิด
เกี่ยวกับการดื่มสุรหากทำได้เราจะมีครอบครัวที่เข้มแข็ง สังคมที่เข้มแข็ง
รวมเป็นประเทศที่พร้อมจะต่อต้านเหล้าเบียร์ทุกรูปแบบ”**

การดื่มสุรามีแต่ทำให้สิ้นสติกับปัญหา ก่อปัญหา
อาชญากรรม ซึ่งสังคมไทยปัจจุบันกำลังเผชิญปัญหาเหล่านี้
องค์การอนามัยโลกระบุว่าคนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก
เป็นอันดับที่ 41 ของโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกด้าน ทุกระดับของ
สังคมไทย มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลได้เปิดเผยข้อเท็จจริงว่า ต้น
เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ข่าวความรุนแรงในครอบครัวเพิ่ม
สูงขึ้น ทั้งฆ่า ทำร้ายร่างกาย การใช้ความรุนแรงในครอบครัว
โดยมีสาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึง 49% เหล้า
เบียร์เป็นสาเหตุการเกิดโรคกว่า 200 ชนิด คร่าชีวิต 1 คนใน
ทุก 10 นาที และมีเยาวชนกลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง สสส.ให้ข้อมูลว่าประเทศไทยสูญเสียมูลค่าเงิน
ทางเศรษฐกิจมากกว่าปีละ 1.5 แสนล้านบาท นอกจากนี้ยังเป็น
ปัญหาความหิวโหย ความตาย การคุกคามความปลอดภัย
สร้างความไม่เท่าเทียมในสังคม นีหรือคือสิ่งที่ทุกคนมุ่งหวัง
ในฐานะเยาวชนไทย ขอเสนอวิธีแก้ปัญหาคือ 1. คนไทย
ทุกคนต้องลด ละ เลิกการดื่มเหล้า เบียร์อย่างจริงจัง โดยยึดศีล
ข้อ 5งดเว้นจากการดื่มสุราเป็นหลักในการดำเนินชีวิต 2. คน
ไทยในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์
ดูแชร์ข่าวให้รู้เท่าทันการตลาดโฆษณาชวนเชื่อ และร่วม
เปิดโปงคนทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์





3. ภาครัฐต้องจัดเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติ เพิ่มภาษีเหล้า เบียร์ ควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละพื้นที่ ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด สร้างเครือข่ายแกนนำในการบำบัดฟื้นฟูและดูแลผู้ติดเหล้าเบียร์

อย่างไรก็ตามครอบครัวมีความสำคัญมาก พ่อแม่ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ความรักความอบอุ่นแก่ลูก ไม่ให้เหล้าเบียร์มาทำลายความมั่นคงของครอบครัว สอนลูกไม่ให้มีค่านิยมที่ผิดเกี่ยวกับการดื่มสุรา เชื่อว่าหากทั้ง 3 ประการนี้เกิดขึ้นแล้ว เราจะมีครอบครัวที่เข้มแข็ง สังคมที่เข้มแข็ง รวมเป็นประเทศที่พร้อมจะต่อต้านเหล้าเบียร์ทุกรูปแบบ มูลค่าเศรษฐกิจที่เคยเสียหายไปก็จะกลับคืนมาเพื่อพัฒนาประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประเทศไทยจะพัฒนาทัดเทียมนานาชาติอารยประเทศ มีความโดดเด่นในเวทีโลกอย่างไม่อายใคร นี่คือนโยบายชาติไทยที่เรานั้นภูมิใจ และฝากคนรุ่นใหม่ให้ร่วมเป็นเครือข่ายเป็นหูเป็นตาต่อต้านน้ำเมาทั้งในระดับโรงเรียน และมหาวิทยาลัย และอยากให้เยาวชนในศตวรรษที่ 21 กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ดีให้มากยิ่งขึ้น





ขึ้นมาแค่หลงผิด ขอโอกาสคืนสู่สังคม

นายเอ นามสมมติ

“วันนี้ผมออกมาจากจุดนั้นแล้ว หากมีเพื่อนชวนไปกินเหล้า กินเบียร์อีก ผมจะตอบเขาว่า ผมกลัวครอบครัวผมเสียใจ ผมขอไม่ไปกับเขาดีกว่า ถ้ายังอยากคบผมเป็นเพื่อนอยู่ก็คบได้ แต่ถ้าไม่อยากคบผมแล้วก็ไม่เป็นไร”

เยาวชน ที่ตกเป็นเหยื่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ แม่ติดคุก พ่อไปมีครอบครัวใหม่ ผมจึงต้องอยู่กับยาย และนำเรื่องนี้มาเป็นจุดอ่อนของตัวเอง ในการทำเรื่องต่างๆ ได้ทุกอย่าง เพื่อให้ตัวเองมีความสุข ทดแทนครอบครัวที่ไม่สามารถให้ความสุขได้ และคิดว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้ว ไม่เรียนหนังสือ และเริ่มมีครอบครัวตั้งแต่อายุ 12 ปีและคบเพื่อนที่มีคุณภาพ

ชีวิตแบบเดียวกัน และเริ่มดื่มเหล้า เบียร์ตั้งแต่นั้นมาใช้เหล้า เบียร์ในการแก้ปัญหาความเครียด ความไม่เต็มใจในชีวิต ทั้งนี้ ถึงแม้จะอายุแค่ 12 แต่การหาซื้อเหล้า เบียร์ ง่ายมาก เพราะสังคมนาฬิกาครอบครองอยู่แล้ว ออกมาหน้าบ้านก็มีร้านขายของชำที่ขายให้ นอกจากนี้ผมยังเสพ และขายยาเสพติดด้วย เพื่อหาเงินมาให้ครอบครัว และซื้อเหล้าเบียร์ดื่ม ซึ่งราคาเบียร์ก็ไม่แพงมาก ราคาไม่ต่างไปจากขนม





ผมใช้ชีวิตแบบนี้มาจนถึงอายุ 14 ปี เกิดอุบัติเหตุ โดยเหตุการณ์ในวันนั้นนัดกับครอบครัวไปซื้อของที่ตลาด แต่ไปนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนก่อน และติดลมดื่มจนเมา และรีบ ขับรถด้วยความเร็ว ช่วงนั้นเริ่มมืดแล้ว เลยไปเร็วไม่รู้ว่าข้าง หน้ามีอะไรขวางบ้าง พอขับไปก็มีคนวิ่งตัดหน้า บวกกับไม่มีสติในการควบคุมรถ เลยหักหลบไปชนเสาไฟฟ้าข้างทาง ต้องนอนเป็นเจ้าชายนิทราอยู่ 8 เดือน 5 วัน ก่อนจะรู้สึกตัวและรักษาตัวอยู่ 2 ปี ไม่มีใครมาเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นคนชาย เหล้าเบียร์ หรือเพื่อนร่วมวง คนที่ดูแลมีแต่ครอบครัว เท่านั้น แต่ผมก็ไม่ได้เลิกดื่ม และยังคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่มีอะไรจะเสีย ไม่มีอะไรจะเครียด ไม่มีอะไรต้องเข็ดหลาบ จึงเอาแต่ดื่มจนขา เทบเนาต้องกลับไปหาหมออีกครั้ง

ปัญหาที่เกิดขึ้นผมก็ไม่เคยโทษตัวเองว่าไปดื่มทำไม ทำไมต้องทำร้ายตัวเองให้ขาเนา แต่กลับไปโทษคนรอบข้าง โทษหมอ พยาบาล ซะตาศีวิตว่าทำไมตัวเองเกิดมาเป็นแบบนี้ แต่ไม่เคยโทษตัวเองว่าทำไมต้องดื่มเหล้า ผมรักษาตัวเองอยู่นานก็กลับมาเดินได้ปกติ แต่ยังอยู่ใน วงจรเดิมขยายตาต่อไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลง จนกระทั่งโดน

จับเข้าคุกตอนอายุ 17 ปี ไม่มีใครมาเยี่ยม ส่วนคนที่เสีย น้ำตาให้เราไม่ใช่พ่อ แม่แท้ๆ แต่เป็นคนที่ผมเรียกเขาว่าพ่อ ว่าแม่ ก่อนจะถูกส่งไปอยู่ที่บ้านกาญจนาภิเษก อยู่ในนั้นก็ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง มีคิดแต่จะหนี และหาช่องทางว่าจะไปอยู่วงการไหนถึงจะรอด แต่สุดท้ายการอยู่ที่นี้ ต้องฝึก ต้องสรุปข่าวผลกระทบจากเหล้าเบียร์ ก็ทำให้ผมคิดได้

วันนี้เมื่อออกมาจากจุดนั้นแล้ว หากมีเพื่อนกลุ่ม เดิมกลับมาชวนไปกินเหล้า กินเบียร์อีก ผมจะตอบเขาแค่ คำเดียวว่าผมกลัวครอบครัวผมเสียใจ กลัวครอบครัวของผม จะไม่อยู่กับผม ผมกลัวที่จะเสียครอบครัวไป ผมขอไม่ไปกับ เขาดีกว่า ถ้ายังอยากคบผมเป็นเพื่อนอยู่ก็คบได้ แต่ถ้าไม่ อยากคบผมแล้วก็ไม่เป็นไร วันนี้ผมเข้าใจดีว่ามีพื้นที่สีขาว สำหรับเยาวชนอยู่มาก แต่อยากให้มากกว่านี้และทำให้ เด็กต่างจังหวัดสามารถเข้าถึงได้จริงๆ และอยากฝากถึง ผู้มีอำนาจว่าการจะทำอะไรลงไปนั้นขอให้คิดถึงผลกระทบที่ จะเกิดกับคนที่ด้อยกว่าด้วย อยากให้สังคมเข้าใจคนดื่มเหล้า ไม่ใช่คนไม่ดี แค่เป็นคนหลงผิดเท่านั้น



นักวิชาการเชิญชวนร่วมรณรงค์สร้างสังคมที่ปลอดภัยจากแอลกอฮอล์ สกัดเยาวชนเข้าถึงการดื่มสุรา

ดร.นพ.มุฮัมมัดฟาห์มี ตาเลาะ
นักวิชาการ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา



สถานการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมาพบเยาวชนไทยมีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหา ทางออกปฏิรูปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น และหนึ่งในปัญหาที่มีข้อค้นพบจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกคือปัญหาด้านแอลกอฮอล์ที่กระทบต่อเยาวชนอย่างชัดเจน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเกิดอาชญากรรม ประสิทธิภาพที่เลวร้ายจากความรุนแรงในครอบครัว อุบัติเหตุ การติดแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน และอายุที่เริ่มต้นดื่มแอลกอฮอล์เร็วขึ้น อยากเรียกร้องให้เยาวชนไทยสนใจต่อการสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนไทยในอนาคต มีมุมมองของเยาวชนซึ่งเคยก้าวพลาดก่อคดีเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้กล่าวไว้อย่างน่าประทับใจว่า “วันที่ผมทำผิดเพราะเหล้า ผมรับผิดชอบด้วยการสิ้นอิสรภาพหลายปี แต่มาตรการร่วมกับผมในนามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งคนผลิต คนขายไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลย ผมหวังว่าประเทศไทยจะมีนโยบายที่เข้มแข็งขึ้นในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อปกป้องเด็ก เยาวชน อนาคตของชาติ” ถือเป็นเสียงที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองควรรับฟังอย่างยิ่ง





เอ็นจีโอ วอนรัฐสภา รับฟังเสียงอย่างรอบด้าน หลังภาคธุรกิจพยายามแก้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชี้ กว่าจะได้กฎหมายนี้มา ปชช.ต้องร่วมลงชื่อ 13 ล้านเสียงกฎหมาย

นายชววิทย์ จันทรส

ผู้ประสานงานเครือข่ายณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์



“หากจะแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็ต้องห้ามไม่ให้มีกำไรโฆษณา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด ถ้ามีคนกินแล้วขับรถชนคนเสียชีวิต คนขาย เจ้าของธุรกิจสุราต้องรับผิดชอบด้วย ไม่ใช่แก้ไขแล้วเดินถอยหลัง ลงคลอง แบบนั้นภาคประชาสังคมก็ต้องออกมาต่อต้าน”

W.S.U. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนหนึ่ง แรงผลักดันสำคัญได้มาจากน้องๆ หลายคนที่อยู่ในบ้าน กาญจนภิเษก ที่คนทำงานอย่างพวกเราได้ลงพื้นที่ไปทำงานด้วย เวลาเราไปทำงานเราจะไม่บอกว่าสุราไม่ดี อย่าไปกิน แต่เราจะไปรับฟังเรื่องราวและความต้องการของเด็กเหล่านี้ เราจะไม่นั่งเทียน แต่ที่ผ่านมามีใครฟังความต้องการของเด็กเหล่านี้จริงๆ เจตนารมณ์เรื่องป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ไม่ได้รับความสำคัญมากพอ ร้านค้ายังขายสุราให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ทำให้ปัจจุบันเรามีเด็กและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น

ล่าสุดเราไปทำงานในพื้นที่ เจอเคสเด็กพิการถูกข่มขืนกระทำชำเราจากคนใกล้ชิด โดยมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้อง สาเหตุที่เด็กพิการก็เป็นเพราะแม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตอนตั้งท้อง ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เราไม่เคยเห็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องติดคุก ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ที่ผ่านมาความพยายามของกลุ่มผู้ผลิตคราฟเบียร์อุตสาหกรรมสุรารายใหญ่ และกลุ่มสุราข้ามชาติ เคลื่อนไหวผลักดันการแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2563 เครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนกว่า 20 องค์กร ได้แสดงจุดยืนและมีข้อเสนอที่น่าสนใจ เช่น คัดค้านความพยายามของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ผลักดันให้มีการแก้ไข

พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ซึ่งมีสาระเพื่อการลดทอนประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่าย เครือข่ายฯ สนับสนุนประเด็นลดการผูกขาดของตลาดธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย แต่ควรแก้ปัญหาให้ตรงจุดที่ประมวลกฎหมายสรรพสามิต ไม่ใช่ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีประชาชนเข้าลงชื่อสนับสนุนกันมากกว่า 13 ล้านคน

“ขอเรียกร้องรัฐสภาฯ รับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน หากมีประเด็นการขอแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ควรยึดหลักการแก้ไขให้การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ห้ามโฆษณาทุกกรณี กรณีคนเมาไปก่อเหตุให้ร้านที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมรับผิดชอบ ไม่ใช่แก้ไขให้อ่อนแอลง เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่สินค้าธรรมดา เป็นสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสังคมมากมายหากปล่อยให้ค้าขายอย่างไร้ขอบเขต และเยาวชนยังเรียกร้องไปยังกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มที่เคลื่อนไหวผลักดันแก้กฎหมายฉบับนี้ให้หันมาค้าขายอย่างรับผิดชอบ ดีกว่าพยายามหาช่องทางสร้างประโยชน์ให้ตัวเอง และผลกระทบให้คนดื่ม จนบรรดาผู้ขายผู้ผลิต ลอยตัวออกจากความรับผิดชอบทั้งที่เป็นฝ่ายได้ประโยชน์ในทางธุรกิจ แต่ผลกระทบทางสังคมคนไทยคือผู้รับผลกระทบ



“เห็นด้วยกับข้อเสนอและมุมมองของเครือข่ายเยาวชน หากยอมให้แก้ไขปล่อยให้ธุรกิจน้ำเมาทำการตลาดโดยเสรีมากขึ้น จะส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม อย่าลืมนว่ากฎหมายฉบับนี้มีประชาชนมากกว่า 13 ล้านคนได้ลงชื่อและร่วมกันผลักดัน การจะแก้ไขต้องดีกว่าเดิมและเป็นประโยชน์

กับสังคม เช่น ห้ามโฆษณาโดยเด็ดขาด ทำให้คนขาย ร้านค้าต้องรับผิดชอบลูกค้าที่เมาแล้วเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น ข้อสำคัญคือต้องรับฟังอย่างรอบด้าน ไม่เร่งรีบที่จะตัดสินใจ หรือรับฟังแต่ภาคธุรกิจที่ทำเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเท่านั้น”





ขอละ 1 ข้อ เปิดปฏิบัติการสกัดปัญหาเหล้าเบียร์ ซูประเด็นคุ้มครองเด็ก

นพ.ค่านวณ อึ้งชูศักดิ์

ประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สสส.



การประชุม 2 วันที่ผ่านมา ทำให้เราได้รู้ และได้คิดอะไรหลายอย่าง โดยเฉพาะการหาจุดเริ่มต้นในการผลักดันให้มีการลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งหากเน้นเรื่องเศรษฐกิจจะมีการสูญเสียไปกี่แสนล้าน ก็อาจจะทำให้มีคนแย้งกลับมาได้ว่าธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็สร้างเศรษฐกิจสร้างงาน สร้างอาชีพเหมือนกัน แต่เอาเด็กและเยาวชนเป็นตัวตั้งเชื่อว่าจะไม่มีใครเห็นแย้ง เพราะทุกคนต่างมีลูกหลานและอยากเห็นลูกหลานเดินบนเส้นทางที่ดี ที่ปลอดภัย อยู่ในสังคมที่สร้างสรรค์ หลังปิดประชุมวันนี้แล้ว อยากให้ทุกคนคิดและเปิดปฏิบัติการว่าเราจะทำอะไรได้บ้างแค่คนละ 1 อย่างเพื่อเป็นการช่วยลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดแล้วเริ่มต้นเลย

“ผมประทับใจเป็นพิเศษเรื่องของเยาวชน ปกติก่อนนอนผมจะเขียนบันทึกข้อความ สมัยก่อนก็จะร่ายยาวว่าตื่นเข้ามาทำอะไรทั้งหมดแต่ไม่เห็นจะได้เรื่องอะไรเลยเปลี่ยนมาบันทึกความทรงจำที่ดีที่สุดของวันนั้น และคืนนี้ผมจะกลับไปเขียนถึงกรณีน้องเยาวชนจากบ้านกาญจนา เพราะสิ่งที่น้องพูดสร้างแรงบันดาลใจอะไรให้บ้าง เวลาประชุมเราจะได้ 2-3 อย่างได้ความรู้ อันนี้อ่านเอาเองก็ได้ แต่อีกอย่างคือสร้างแรงบันดาลใจซึ่งต้องขอบคุณน้องมากที่มาสสร้างแรงบันดาลใจให้กับผมและคนส่วนใหญ่ และอยากฝากไปถึงคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จะมีการประชุมในวันศุกร์นี้เชิญน้องไปพูด 3-5 นาที เชื่อว่าจะเขย่าอารมณ์ได้ว่าคุณมีส่วนในการแก้ไขปัญหา และป้องกันได้ก็จะทำให้คนถามตัวเองได้ว่าเราจะทำอะไรได้บ้าง”

